

บทที่ ๓

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ในปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้มไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานการศึกษาและพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับ ชั้นพื้นฐานต่อไป</p>	<p>๑.๑ จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็ก อายุ ๒-๕ ปี</p> <p>๑.๒ พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>๑.๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฯ</p> <p>๑.๔ การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม</p>	
<p>๒.ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	<p>๒.๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมความต้องการความเจริญและ พัฒนาการตามวัยของเด็กทุกด้าน</p> <p>๒.๒ พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย</p> <p>๒.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานให้แข็งแกร่ง</p> <p>ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัย และรับผิดชอบต่อให้สามารถเจริญชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุข</p> <p>๒.๓ ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก</p>	
<p>๓.ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลหนองอ้ม ให้มีคุณภาพและ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ</p>	<p>๓.๑ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>๓.๒ ประสานเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทุกระดับ</p>	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี มีเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	<p>๔.๑ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            ๔.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย            ๔.๓ พัฒนาการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต            ๔.๔ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง</p>	
<p>๕. ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม</p>	<p>๕.๑ จัดและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ได้รับบริการด้านกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง            ๕.๒ จัดตั้งและสนับสนุนให้มีสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและนันทนาการอย่างทั่วถึง            ๕.๓ จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนอย่างต่อเนื่อง            ๕.๔ จัดส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อபายมุข และโรคติดต่อต่าง ๆ</p>	
<p>๖. ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย และวิถีชีวิตท้องถิ่น เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน</p>	<p>๖.๑ จัดให้มีการศึกษา เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่น ให้มีความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น            ๖.๒ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น            ๖.๓ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร ชุมชน สมาคมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม</p>	

